



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ที่ นพ ๗๕๓๐๑/๑๒๘๖ และตามประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยยึดประกาศนี้เป็นหนังสือเรียกตัวและ
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้าย

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือก ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ถือว่าไม่มีสิทธิในการบรรจุและ
แต่งตั้งในการคัดเลือก คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลา ที่จะบรรจุแต่งตั้งใน
ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๔ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สมัคร หรือไม่มีคุณสมบัติตามนิยม
คุณลักษณะของบุคลากรและลักษณะงานที่จะได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ตามที่ ก.อบต.จังหวัดนครพนม กำหนด หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.อบต. มิได้รับรอง
ว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกก็จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายคชาเทพ วตีสริศักดิ์)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน.....

เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล
๐๐๑	นางสาว	รัตติยา	กวนคำอ้อย

วัน เวลา สถานที่ มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล